

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ SƠN LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/BC-HĐND

Sơn Liên, ngày 04 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thường trực HĐND xã báo cáo một số tình hình hoạt động của HĐND xã và các Ban HĐND xã trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với các nội dung cơ bản như sau:

I. Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã.

1. Về tổ chức kỳ họp:

Trên cơ sở Chương trình công tác năm 2022 của HĐND xã Thường trực HĐND đã chủ động phối hợp với UBND xã, Ban Thường trực UB.MTTQVN xã, các Ban HĐND xã tổ chức cuộc họp thống nhất nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm và xin chủ trương thống nhất của Đảng ủy để tổ chức thành công các kỳ họp theo luật định cụ thể:

- Ngày 19/01/2022 Hội đồng nhân dân xã tổ chức kỳ họp lần thứ 4 (chuyên đề) của HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thông qua Nghị quyết về giao dự toán ngân sách xã năm 2022; miễn nhiệm Đại biểu HĐND xã khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 (do nghỉ hưu) và kiện toàn lại Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã.

- Thường trực HĐND chủ trì và phối hợp với các thành phần liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 để đánh giá quá trình hoạt động của HĐND, UBND xã trong 6 tháng đầu năm và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời thống nhất quyết định một số nội dung khác trong phạm vi thuộc thẩm quyền của HĐND xã. **(Dự kiến tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm vào ngày 15/7/2022)**

2. Hoạt động giám sát, khảo sát:

2.1. Giám sát thường xuyên:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 TT HĐND xã và các Ban HĐND xã thường xuyên giám sát UBND xã thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và thu, chi ngân sách Nhà nước; các Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, các Chương trình đầu tư xây dựng cơ bản khác; giám sát tình hình thực hiện các chủ trương của HĐND xã Đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm kịp thời khắc phục một số tồn tại hạn chế sau khi có kết quả giám sát của HĐND huyện, các Ban HĐND huyện cũng như các đề xuất kiến nghị của HĐND xã, các Ban HĐND xã thông qua các cuộc khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế, các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong quá trình giám sát, UBND xã đã có sự phối hợp với TT HĐND và các Ban HĐND xã nên các hoạt động giám sát của HĐND xã được thuận lợi. Các hoạt động của UBND xã đều tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân.

Đôn đốc các đại biểu HĐND xã thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi địa bàn ứng cử và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; theo dõi việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2.2. Giám sát chuyên đề:

Đã tổ chức thành công 01 cuộc giám sát chuyên đề về nội dung “việc chấp hành pháp luật trong công tác chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch tại UBND xã Sơn Liên năm 2021”. Trình báo cáo tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã

2.3. Hoạt động khảo sát, đánh giá:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022 HĐND xã đã tham gia phối hợp cùng với UBND xã khảo sát khí hậu, thổ nhưỡng ở các thôn trên địa bàn xã để có định hướng phát triển một số loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện ở các thôn đồng thời lấy ý kiến Nhân dân về nhu cầu giống cây trồng vật nuôi để triển khai thực hiện năm 2022.

Thông qua cuộc khảo sát thực tế Đoàn khảo sát đã có những đánh giá khí hậu thổ nhưỡng trên địa bàn xã phù hợp với các loại cây trồng ngắn ngày như Nghệ vàng, gừng, chuối, cau..... và đề nghị UBND xã xem xét để có những giải pháp thiết thực nhất để triển khai các loại cây trồng này.

- Tham gia phối hợp cùng với UBND xã khảo sát các cánh đồng lúa nước để thực hiện chính sách hỗ trợ và bảo vệ phát triển đất trồng lúa năm 2022.

3. Hoạt động phối hợp với UBND xã:

- Thường xuyên phối hợp với UBND xã trong việc xây dựng nội dung, chương trình kỳ họp và trả lời các kiến nghị của cử tri. phối hợp với UBND xã chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết có liên quan trình tại kỳ họp. Giữa các kỳ họp, Thường trực HĐND xã giữ mối liên hệ với UBND xã nhằm kịp thời xem xét và cho ý kiến về những vấn đề phát sinh trong công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương và cho ý kiến về việc sử dụng ngân sách năm 2022¹.

- Thường xuyên đôn đốc UBND xã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thực hiện tốt cơ chế một cửa liên thông tại trụ sở UBND xã, công tác tiếp nhận và trả lời các ý kiến, phản ánh của công dân;

4. Công tác tiếp xúc cử tri; tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

4.1. Công tác tiếp xúc cử tri:

TT HĐND xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp xúc cử tri trực tiếp trước kỳ họp thường kỳ giữa năm và đảm bảo số lượng cử tri tham dự theo đúng quy định phòng chống Covid-19 tỉnh cho phép phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiên hành tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử

¹ Công văn số 12/HĐND ngày 16/3/2022 Về việc thống nhất cho chủ trương điều chỉnh dự toán giao đầu năm từ ngành Văn phòng UBND xã qua sự nghiệp TĐTT; Công văn số 13/HĐND ngày 01/4/2022 Về việc thống nhất cho Chủ trương sử dụng nguồn chi sự nghiệp kinh tế năm 2022

tri theo thẩm quyền, báo cáo kịp thời cho cấp trên theo đúng quy định. Qua đợt tiếp xúc cử tri vừa qua các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND xã, các ban, ngành huyện trả lời trực tiếp thỏa đáng tại buổi tiếp xúc cử tri

4.2. Công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:

Ngày từ đầu năm Thường trực HĐND đã xây dựng Thông báo lịch tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trong năm 2022. Theo đó TT HĐND xã thực hiện tiếp công dân 2 lần/tháng. Từ đầu năm đến nay không phát sinh lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị theo lịch tiếp công dân định kỳ và đợt xuất.

5. Một số hoạt động khác:

Tham dự các cuộc họp của UBND xã, UB.MTTQVN xã và các cuộc họp khác của các ngành có liên quan, các cuộc họp của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện. Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND xã và UB.MTTQVN xã tạo sự thống nhất chung và đem lại hiệu quả cao trong quá trình hoạt động.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy Đảng phân công và trực tiếp giải quyết các công việc thường xuyên của Thường trực HĐND xã. Kịp thời cho ý kiến đối với một số nội dung thuộc thẩm quyền, tạo mối quan hệ hài hòa trong quá trình trao đổi thông tin giải quyết công việc chung tại địa phương.

Tham gia vào Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn xã, các đại biểu HĐND tăng cường đi cơ sở nắm bắt tình hình của Nhân dân, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân tập trung phát triển kinh tế gia đình đặc biệt quan tâm, chăm sóc các cây trồng, vật nuôi được đầu tư hỗ trợ của Nhà nước kết hợp với nguồn lực sẵn có nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tham gia thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo sự phân công của Ban Thường Vụ Đảng ủy.

Tham gia hưởng ứng Chương trình “*Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ*” nhân dịp xuân Nhâm dần năm 2022 trên địa bàn xã; tham gia họp bàn cho ý kiến đối với việc tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã nhà và tham gia đại hội thể dục thể thao lần thứ VI năm 2021-2022 của UBND huyện.

Tiếp tục tổ chức giám sát UBND xã thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; tổ chức tiếp xúc cử tri thông báo nội dung, chương trình kỳ họp; phối hợp với Mặt trận tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình kỳ họp cuối năm 2021;

II. Hoạt động của các Ban HĐND xã:

Hiện nay Hội đồng nhân dân xã có 02 Ban gồm Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế đảm bảo về số lượng, cơ cấu thành phần theo Luật định: Hai Ban thực hiện chức năng trực tiếp tham mưu cho Thường trực chuẩn bị các nội dung chương trình kỳ họp, chủ động nghiên cứu tài liệu và các văn bản có liên quan thực hiện tốt chức năng thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết có liên quan trình tại kỳ họp thuộc thẩm quyền thẩm tra của Ban, chất vấn tại kỳ họp; Tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND và chủ động đề xuất nội dung giám sát của Ban trình kỳ họp. Ngoài ra còn tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan.

III. Hoạt động của các Đại biểu HĐND xã:

Đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 Hội đồng nhân dân xã có 15 đại biểu được cơ cấu ở các thành phần, tuy nhiên đến tháng 12/2021 có 01 đại biểu nghỉ hưu trước tuổi nên HĐND xã đã thực hiện miễn nhiệm đại biểu HĐND xã theo quy định, đến nay HĐND xã còn 14 đại biểu. Nhìn chung các đại biểu đều đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cũng như trình độ năng lực. Tuy mới đầu nhiệm kỳ hoạt động một số đại biểu mới còn bỡ ngỡ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, nhưng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu như: Kịp thời theo dõi, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại bản bản ứng cử, mạnh dạn đề xuất các giải pháp thiết thực giúp bà con phần nào thay đổi nhận thức vươn lên thoát nghèo bền vững. Tham gia đầy đủ các Hội nghị tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, phản ánh của cử tri để đề xuất cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri, một số đại biểu quan tâm nghiên cứu các văn bản trình tại kỳ họp và mạnh dạn phát biểu ý kiến tập trung vào một số nội dung trọng tâm liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra các chương trình mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm có liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐND, UBND.

IV. Đánh giá chung:

1. Kết quả đạt được:

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, sự quan tâm hướng dẫn của Thường trực HĐND huyện, HĐND, Thường trực HĐND xã, các Ban HĐND và đại biểu HĐND xã đã tập trung triển khai thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, nỗ lực, cố gắng cùng hệ thống chính trị địa phương quyết định nhiều vấn đề quan trọng, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - Xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên cơ sở Nghị quyết HĐND huyện và xã giao.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như tinh thần trách nhiệm của một số đại biểu vẫn chưa cao, chưa có định hướng chương trình hành động cụ thể trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh...

V. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thường trực, các Ban và các đại biểu HĐND:

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham gia tổ chức thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như:

1. Tiếp tục giám sát UBND xã thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh, lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước và một số Chương trình đầu tư trên địa bàn xã trong thời gian còn lại của năm 2022;

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát thường xuyên cũng như giám sát chuyên đề của HĐND và Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp giữa năm 2021. Theo dõi, đôn đốc, kịp thời đánh giá việc khắc phục các tồn tại, hạn chế của UBND xã sau khi có kết quả

giám sát của cấp trên cũng như thông qua các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Các Ban HĐND xã.

3. Kiểm tra đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có) cũng như các kiến nghị phản ánh của công dân không để tồn đọng, kéo dài. Kịp thời cho ý kiến đối với vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp theo đề nghị của UBND xã theo đúng thẩm quyền.

4. Phối hợp với UBND, UBMTTQVN xã tổ chức tốt công tác tiếp xúc cử tri theo quy định. Duy trì hoạt động sinh hoạt đại biểu HĐND, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri kiến nghị với UBND xã tháo gỡ những vấn đề mà cử tri đang quan tâm.

5. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như tổ chức các cuộc họp khi có việc cần trao đổi, thống nhất chung nhằm tạo mối liên hệ và trao đổi nắm bắt tình hình giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ theo quy định

6. Tổ chức cuộc họp Thường trực, các Ban, các đại biểu HĐND xã đánh giá quá trình hoạt động 06 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022;

7. Ngoài ra thực hiện các công việc khác có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND và theo yêu cầu của cấp trên.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND xã./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- TT. Đảng ủy (Báo cáo);
- TT. HĐND;
- UBND xã;
- UB.MTTQVN xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các Ban ngành, hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Ngọc Hải